



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Ông Dijon DaCosta, *Cấp Cao, Chủ Tịch Hội Đồng*  
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*  
 Bà Anna Hill  
 Bà Whitney McGinniss  
 Bà Allyson Gevertz  
 Bà Vickie B. Turner  
 Tiến Sĩ Joyce Morley

## PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 9 tháng 1 năm 2024

## Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)*  
 678-481-4110  
 Carla Parker  
 404-734-1717

### **16 Trường Học của DCSD Thoát Khỏi Danh Sách Cần Cải Thiện theo các chương trình CSI (Comprehensive Support and Improvement, Hỗ Trợ và Cải Thiện Toàn Diện), Promise (Additional Targeted Support - Hỗ Trợ Mục Tiêu Bổ Sung), và TSI (Targeted Support and Improvement, Hỗ Trợ và Cải Thiện Có Mục Tiêu); 96% Các Trường của Horizon thể hiện thành tích học tập trong việc Nắm Vững Nội Dung;**

(STONE MOUNTAIN, GA) – Vào năm 2022, hai mươi lăm (25) Trường Học của Quận DeKalb được xác định là cần Hỗ Trợ và Cải Thiện Toàn Diện (CSI) 5% thấp nhất, Promise CSI hoặc Hỗ Trợ và Cải Thiện Có Mục Tiêu (TSI). Hôm nay, mười sáu (16) trường đã được loại khỏi danh sách các trường được liên bang xác định dựa trên kết quả Chỉ Số Thành Tích Sẵn Sàng cho Cao Đẳng/Đại Học và Nghề Nghiệp (CCRPI) năm 2023.

Tiến Sĩ Devon Q. Horton, Tổng Giám Đốc Học Khu cho biết: “Chín mươi sáu phần trăm các Trường Học thuộc Horizon của chúng tôi đã tăng điểm tổng thể về Nắm Vững Nội Dung vào năm 2023”. “Tôi khen ngợi các hiệu trưởng và cộng đồng trường học của chúng ta vì sự cống hiến và cam kết của họ trong việc nâng cao trình độ học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm những hỗ trợ vượt trội cho các trường nằm ngoài danh sách do liên bang xác định để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các trường tiếp tục tăng và các trường vẫn nằm ngoài danh sách cải thiện.”

Ba (3) trường sau đây đã được xóa khỏi danh sách 5% Thấp Nhất và Hỗ Trợ Toàn Diện (CSI):

Trường Fairington Elementary      Trường Panola Way Học Viện Học Tập Khám Phá Ronald McNair Elementary

Bốn (4) trường sau đây đã được xóa khỏi danh sách cần Hỗ Trợ và Cải Thiện Toàn Diện (TSI):

Trường Pine Ridge Elementary School      Trường Shadow Rock Middle School  
 Trường Salem Middle School      Trường Woodridge Elementary School

Ngoài ra, chín (9) trường đã được xóa bỏ trước đây được xác định là thuộc *Promise*:

Trường Dresden Elementary School      Trường McNair Middle School      Trường Peachcrest Elementary School  
 Trường Flat Rock Elementary School      Trường Montclair Elementary School      Trường Stone Mill Elementary School  
 Trường Mary McLeod Bethune Middle      Trường Oak View Elementary School      Trường Towers High School

Các tiêu chí cho danh sách các trường học do liên bang xác định CSI, ATSI và TSI 2023-2024 đã được cập nhật để bao gồm tất cả các điểm Thành Phần CCRPI 2023 có sẵn. Những điểm số này bao gồm Nắm Vững Nội Dung, Tiến Bộ, Thu Hẹp Khoảng Cách và Mức Độ Sẵn Sàng ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ở cấp trung học phổ thông, các Thành Phần CCRPI bao gồm Nắm Vững Nội Dung, Tiến Bộ, Thu Hẹp Khoảng Cách và Mức Độ Sẵn Sàng và Tỷ Lệ Tốt Nghiệp. Các trường học theo Tỷ Lệ Tốt Nghiệp theo CSI có Tỷ Lệ Tốt Nghiệp trong bốn năm thấp hơn hoặc bằng 67%.

-THÊM NỮA-

Sở Giáo Dục Tiểu Bang Georgia có thông tin chi tiết về những thay đổi đối với CCRPI năm 2023 và phương pháp tiếp cận theo giai đoạn được sử dụng để xác định các trường học được liên bang xác định [Ở ĐÂY](#).

Tổng số trường học được liên bang xác định đã giảm từ hai mươi lăm (25) vào năm 2022 xuống còn mười sáu (16) vào năm 2023. Mười sáu (16) trường còn lại hoặc mới có trong danh sách như sau:

**Tỷ Lệ Tốt Nghiệp theo CSI và Thành Tích CSI Thấp Nhất:**

Trường DeKalb Alternative School

Trường Elizabeth Andrews High School

**Hỗ Trợ CSI Cấp IV:**

Trường Flat Shoals Elementary School

Trường Tiểu Học Stone Mountain

**Tỷ Lệ Tốt Nghiệp theo CSI:**

Trường Clarkston High School- mới

Trường Cross Keys High School

Trường East DeKalb Special Education Center- mới

Trường McNair High School

Ngoài ra, Quận DeKalb có tám (8) trường lần đầu tiên vào danh sách Hỗ Trợ và Cải Thiện Có Mục Tiêu Bổ Sung (ATSI) dành cho Học Sinh Khuyết Tật (Students with Disability, *SWD*):

Trường Browns Mill Elementary School

Trường Hightower Elementary School

Snapfinger Elementary School

Trường Martin Luther King, Jr. High School

Trường Murphey Candler Elementary School

Trường Rock Chapel Elementary School

Trường Snapfinger Elementary School

Trường Stoneview Elementary School

“Sự hỗ trợ bổ sung được thêm vào trong năm học này sẽ tiếp tục dành cho các trường của chúng ta, vẫn nằm trong danh sách theo CSI thêm hai năm nữa. Tiến Sĩ Horton cho biết: các trường học cần CSI và ATSI mới được xác định sẽ chuyển sang cơ cấu hỗ trợ toàn diện ở Horizon của chúng tôi ngay lập tức để đảm bảo các trường học này có mọi thứ họ cần để tiếp tục nâng cao thành tích của học sinh trong năm học này.”

“Theo thời gian, mục tiêu của chúng tôi là không có trường học nào được xác định trong bất kỳ danh sách cải thiện nào của liên bang.”

XXX